

TÌM HIỂU VỀ QUYỀN ĐƯỢC

ĐỐI XỬ
CÔNG BẰNG



TÌM HIỂU VỀ QUYỀN ĐƯỢC ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG (KNOW YOUR RIGHT TO FAIR TREATMENT)

Department of Employment and Economic Development (Sở Việc làm và Phát triển Kinh tế) (DEED) cam kết cung cấp cơ hội bình đẳng và khả năng tiếp cận các chương trình và dịch vụ cho người dân Minnesota. Bạn có quyền được đối xử công bằng và bình đẳng từ các nhà cung cấp dịch vụ và có quyền nộp đơn khiếu nại lên các viên chức chịu trách nhiệm về cơ hội bình đẳng của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nếu bạn tin rằng mình đã bị phân biệt đối xử.

DEED nghiêm cấm sự phân biệt đối xử trong các chương trình của mình vì lý do chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính (bao gồm việc mang thai, sinh con và các tình trạng y tế liên quan, định kiến giới tính, tình trạng chuyển giới, bản dạng giới và biểu hiện giới tính), nguồn gốc quốc gia (bao gồm cả trình độ tiếng Anh hạn chế), tuổi tác, khuyết tật, hoặc đảng phái chính trị hay niềm tin, hoặc việc chống lại bất kỳ người thụ hưởng, người nộp đơn hay người tham gia nào vào các chương trình được hỗ trợ tài chính theo Tiêu đề I của Đạo luật Cơ hội và Đổi mới Lực lượng lao động (WIOA) dựa trên cơ sở tư cách công dân hoặc sự tham gia của cá nhân vào bất kỳ chương trình hoặc hoạt động được hỗ trợ tài chính nào thuộc Tiêu đề I của WIOA.

Người cần liên lạc nếu bạn cảm thấy bị phân biệt đối xử

Bạn có thể yêu cầu một mẫu đơn khiếu nại hoặc trao đổi với một viên chức phụ trách cơ hội bình đẳng bằng cách liên lạc với những người sau:

- ✓ **Viên chức phụ trách cơ hội bình đẳng tại địa phương của bạn** - bạn có thể tìm thấy thông tin này trên Thông báo Cơ hội Bình đẳng được đăng ở WorkForce Center hoặc bằng cách hỏi nhân viên ở quầy lễ tân.
- ✓ **Office of Diversity and Equal Opportunity (Văn phòng quản lý Đa dạng và Cơ hội Bình đẳng) (ODEO)**
 - » Địa chỉ email: DEED.ODEO@state.mn.us
 - » Điện thoại: 651-259-7094

Các cơ quan quan trọng khác

Department of Labor's Civil Rights Center (Trung tâm Quyền Công dân của Sở Lao động) (CRC)

Nếu bạn không hài lòng với cách xử lý đơn khiếu nại của mình trong nội bộ thì bạn có quyền gửi đơn khiếu nại đến Department of Labor's Civil Rights Center (Trung tâm Quyền Công dân của Sở Lao động) (CRC).



Department of Labor's Civil Rights Center (Trung tâm Quyền Công dân của Sở Lao động) (CRC)

Giám đốc, Civil Rights Center (Trung tâm Quyền Công dân của Sở Lao động) (CRC),
U.S. Department of Labor
200 Constitution Avenue NW, Room N-4123, Washington, DC 20210
Bạn cũng có thể truy cập trang web của CRC tại www.dol.gov/crc.

Minnesota Department of Human Rights (Sở Nhân quyền Minnesota) (MDHR)

The Minnesota Department of Human Rights (Sở Nhân quyền Minnesota) (MDHR) nghiêm cấm phân biệt đối xử trong các chương trình dịch vụ công vì lý do chủng tộc, màu da, tín ngưỡng, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật, giới tính, khuynh hướng tình dục hoặc tình trạng nhận trợ cấp công. Bạn có thể liên lạc với MDHR qua điện thoại, thư từ hoặc gặp trực tiếp.



Minnesota Department of Human Rights (Sở Nhân quyền Minnesota)

Griggs Midway Building, 540 Fairview Ave. North, Suite 201
St. Paul, MN 55104
Địa chỉ email: info.MDHR@state.mn.us
Số điện thoại văn phòng St. Paul: 651-539-1100 hay 1-800-657-3704
Bạn cũng có thể truy cập trang web của MDHR tại www.mn.gov/mdhr.

**HÃY TÌM HIỂU
CÁC QUYỀN
CỦA BẠN!**





Minnesota's Career Resource

Một đối tác đáng tự hào của Mạng lưới Trung tâm Việc làm Hoa Kỳ

MN.GOV/DEED

Các địa điểm của DEED và Minnesota CareerForce là những nhà tuyển dụng và nhà cung cấp dịch vụ có cơ hội bình đẳng. Thông tin này được cung cấp sẵn ở các định dạng thay thế cho người khuyết tật bằng cách gọi số 651-259-7094 (thoại) hoặc bằng cách sử dụng dịch vụ chuyển tiếp ưu tiên của bạn.